

Số: /BC-TTT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022

Kính gửi: Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2022

1. Công tác thanh tra

- Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022; đơn đốc toàn ngành trình Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đúng hạn năm 2022 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm.

- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra và phát động thi đua trong toàn Ngành Thanh tra tỉnh năm 2022. Chủ trì, phối hợp xử lý trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu theo Chỉ thị 20-CT/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh¹.

- Trong Quý I/2022, toàn ngành đã thực hiện 135 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập)², đã kết thúc và

¹ Tiếp tục vận hành Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 134 doanh nghiệp có dấu hiệu trùng lặp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 (có 09 sở, ngành và 06 huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh kế hoạch thanh tra để tránh trùng lặp), Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 18/UBND-NC ngày 05/01/2022 chỉ đạo xử lý; đã phối hợp Văn phòng UBND tỉnh công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 và kết quả xử lý chồng chéo, trùng lặp lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Ngoài ra, Qua rà soát Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc (được phê duyệt tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) và Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh (được phê duyệt tại Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh), Thanh tra tỉnh phát hiện có sự trùng lặp về đối tượng thanh tra và nguy cơ trùng lặp về nội dung, thời gian thanh tra giữa Thanh tra các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng và Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh với Thanh tra Ủy ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh tại UBND các huyện: Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây. Thanh tra tỉnh đã đề nghị Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch, không tiến hành thanh tra tại UBND các huyện: Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây.

² Trong đó:

- Thực hiện 42 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; đã ban hành kết luận 11 cuộc tại 52 đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 2.516,2 triệu đồng cùng nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nợ ngân sách nhà nước 840,07 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 1.676,1 triệu đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.

- Thực hiện 93 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận đối với 82 cuộc đối với 450 cá nhân, tổ chức trên nhiều lĩnh vực; phát hiện 83 cá nhân, tổ chức có sai phạm, với số tiền 1.919 triệu đồng và 20.200m² đất. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nợ ngân sách Nhà nước 1.546,7 triệu đồng và 20.200m² đất, kiến nghị xử lý khác 372 triệu đồng, ban hành 60 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 277,8 triệu đồng cùng nhiều biện pháp xử lý vi phạm khác, kiến nghị sửa đổi 01 cơ chế, chính sách. Ngoài ra, trong kỳ đã thực hiện chuyển sang cơ quan điều tra xem xét 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã Kết luận thanh tra ở kỳ trước (Vụ việc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án Khu Dân cư Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành theo Kết luận thanh tra số 5764/KL-STNMT ngày 29/11/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

ban hành kết luận thanh tra của 93 cuộc tại 502 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền 4.435,2 triệu đồng và 20.200m² đất, cùng nhiều sai phạm khác; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.386,8 triệu đồng và 20.200m² đất, kiến nghị xử lý khác 2.048,1 triệu đồng; kiến nghị hoàn thiện 01 cơ chế, chính sách; ban hành 60 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 277,8 triệu đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác. Tiếp tục xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra kỳ trước chuyển sang (*kết quả: đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kết luận của 01 cuộc³; Chánh Thanh tra ban hành 01 kết luận của 01 cuộc thanh tra⁴; đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, đang dự thảo Kết luận thanh tra, kiểm tra 05 cuộc⁵; đang xây dựng báo cáo kết quả thanh tra 02 cuộc⁶; đang tiến hành thanh tra trực tiếp 01 cuộc⁷*); đồng thời, triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022⁸. Đối với 02 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận, phát hiện 12 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 2.439,5 triệu đồng; qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 763,4 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 1.676,1 triệu đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; tập trung nguồn lực giải quyết, xử lý dứt điểm trên thực tế, tránh để kéo dài dễ gây hậu quả tiêu cực; tham mưu UBND tỉnh ban

³ Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

⁴ Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh (*Kết luận đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh*).

⁵ (1) Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật và kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành liên quan đến vụ việc tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành; (2) Thanh tra trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chấp hành pháp luật về: cấp phép, quản lý và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong khai thác khoáng sản và nghĩa vụ tài chính tại 05 điểm mỏ; (3) Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh (*02 kết luận đối với 03 đơn vị còn lại là Sở Y tế và Trung tâm Y tế các huyện: Nghĩa Hành, Sơn Tịnh*); (4) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng đối với các Dự án: Kênh trạm bơm 3, Kênh vượt cấp kênh N2 và Kênh đập dâng Xã Diệu; (5) Thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn huyện Nghĩa Hành.

⁶ (1) Thanh tra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh; (2) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng đối với Dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ.

⁷ Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và khai thác quỹ đất đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới.

⁸ 02 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 và liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế.

hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2022. Hiện, đã gửi Sở Tư pháp phẩm định đối với dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật để thay thế, sửa đổi, bổ sung các Quyết định của UBND tỉnh: số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 và số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014.

- Trong Quý I năm 2022, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 1.003 lượt/1.093 người/940 vụ việc⁹, trong đó có 02 lượt đoàn đông người của 02 vụ việc phát sinh đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành. Tiếp nhận 1.593 đơn và đã xử lý 1.582 đơn; trong đó, có 1.306 đơn/1.020 vụ việc đủ điều kiện xử lý (gồm: 137 đơn khiếu nại, 52 đơn tố cáo, 1.117 đơn kiến nghị, phản ánh); đã giải quyết 43/78 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 55,1%.

2.2. Kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; kiện toàn Tổ giúp việc cho Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được thành lập theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (*Tổ công tác 571*). Tổ công tác 571 đã lập kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với 17 vụ việc đông người, phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đến nay cơ bản đã xong đối với 04 vụ việc; đang giải quyết 13 vụ việc, trong đó có 06 vụ việc đã có những tiến triển mới trong chỉ đạo xử lý và tổ chức thực hiện, nhiều khả năng sẽ giải quyết kết thúc được trong thời gian tới; còn 07 vụ việc đang rà soát. Các vụ việc đang kiểm tra, rà soát, lãnh đạo UBND tỉnh đều đã có văn bản chỉ đạo đường hướng xử lý bước đầu để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Tổ công tác 571 đã tổng hợp, gửi danh sách, đơn đốc giải quyết đối với 42 vụ việc thuộc phạm vi rà soát, giải quyết của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã lập kế hoạch chi tiết đối với từng vụ việc; đến nay đã có kết quả giải quyết dứt điểm đối với 18 vụ việc; đang giải quyết 24 vụ việc, trong đó: đã thực hiện các biện pháp để xử lý cơ bản ổn định tình hình đối với 06 vụ việc, tiếp tục kiểm tra, rà soát đối với 18 vụ việc còn lại.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

- Nâng cao các biện pháp phòng ngừa và nhận thức về PCTN, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch PCTN năm 2022 trên địa bàn tỉnh; rà soát và đề xuất các cơ quan, đơn vị phối hợp (*Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh*) sửa đổi các Quy chế phối hợp đã ký kết, đảm bảo phù hợp quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực và thực hành tiết

⁹ Tiếp thường xuyên 782 lượt/829 người/753 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng 196 lượt/233 người/165 vụ việc; ủy quyền tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo 25 lượt/ 31 người/22 vụ việc.

kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Thanh tra tỉnh.

- Trong kỳ, không phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu tham nhũng. Các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đang xem xét 08 vụ¹⁰.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của các cấp, các ngành được phê duyệt đảm bảo đúng định hướng của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; linh hoạt trong thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đảm bảo góp phần thực hiện có hiệu quả “*mục tiêu kép*” của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt trong việc yêu cầu công khai quy trình thanh tra, kiểm tra, kết luận, kết quả xử lý vi phạm; tăng cường công tác thanh tra công vụ; thực hiện nghiêm việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần làm minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm phê duyệt kế hoạch thanh tra theo thời hạn luật định¹¹, cá biệt có một số huyện không phê duyệt kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện¹²; trước khi phê duyệt Kế hoạch không gửi lấy ý kiến của Thanh tra tỉnh¹³; một số cơ quan thanh tra chưa chú trọng đến việc cập nhật vào Phần mềm hỗ trợ, xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, do vậy, hiệu quả sử dụng Phần mềm vẫn chưa thực sự được phát huy, nhất là tính năng quản lý rủi ro để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Chất lượng kết luận thanh tra ở cấp sở, cấp huyện đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm nhiều nhưng ít kiến nghị xử lý hành chính. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra chưa thực sự nhịp nhàng; chưa thực hiện tốt công tác thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ thu hồi về kinh tế trong kỳ còn thấp.

- Tổ chức và hoạt động tiếp công dân của các cấp, các ngành đã được quan tâm củng cố và dần đi vào nền nếp; Thủ trưởng của nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện trách nhiệm tiếp công dân theo luật. Chất lượng thẩm tra, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên; công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn, qua đó đã vận động được nhiều người dân rút khiếu nại, tố cáo nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân. Thanh tra tỉnh đã tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; hiệu quả theo dõi quản lý địa bàn, lĩnh

¹⁰ Cơ quan cảnh sát điều tra đang xử lý 04 vụ: tại UBND phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi; tại Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mộ Đức; tại UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn; tại UBND xã Hành Dũng huyện Nghĩa Hành.

Tòa án đang xem xét 04 vụ: tại Phòng Lao động, Thương binh và xã hội, một số UBND xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi; tại UBND xã Ba Xa, huyện Ba Tơ; tại Hợp tác xã chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi Tú Sơn, Đức Lân, Mộ Đức; tại UBND xã Bình Trung, huyện Bình Sơn.

¹¹ Sở Tài chính; UBND các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà; UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi.

¹² UBND các huyện: Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Hà; UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi

¹³ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

vực ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, tình trạng chậm thụ lý, xác minh vụ việc thuộc thẩm quyền dù công dân đã nhiều lần phát sinh đơn; một số vụ việc thuộc trách nhiệm của cấp dưới trong tổ chức thi hành các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật nhưng chậm thực hiện dẫn đến công dân có thái độ bức xúc, phát sinh vượt cấp. Trách nhiệm của một số cơ quan, địa phương, đơn vị trong phối hợp giải quyết, xử lý các vụ việc đông người phức tạp trên địa bàn còn chưa đảm bảo, dẫn đến một số vụ việc có lúng túng, kéo dài.

- Các cấp, các ngành đã quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường quản lý thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước. Thanh tra tỉnh đã tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch PCTN năm 2022 của cơ quan và quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả; ý thức rèn luyện, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đại đa số công chức, người lao động thuộc Thanh tra tỉnh được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã thực hiện còn nặng về hình thức, chưa thực chất, phát hiện vụ việc tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa nhiều, tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao, chưa phát huy hết vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương....

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II 2022

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ kỳ trước chuyển sang, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra; chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được phê duyệt; chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; phối hợp, hoàn thành tốt việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Kế hoạch số 4074/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đồng thời, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid -19. Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường tương tác, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính cho các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành; thực hiện nghiêm việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp các Kết luận thanh tra của cấp huyện, cấp sở để thúc đẩy nâng cao chất lượng Kết luận thanh tra; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra; chỉ đạo các cơ quan thanh tra trong tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với thực tế, bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC¹⁴; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Tập trung chỉ đạo tham mưu giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 363/KH-TTCTP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật để thay thế, sửa đổi, bổ sung các Quyết định của UBND tỉnh: số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 và số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014; ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tham mưu ban hành mới Quyết định ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp của người đứng đầu với cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện về công tác PCTN năm 2022; chủ động thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia đẩy lùi tham nhũng; khắc phục cơ bản, tiến tới xóa bỏ tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022, Thanh tra tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- VP và các Phòng NV;
- Lưu: VT, NV5.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Trần Văn Thừa

¹⁴ Như: Chương trình số 52-CTr/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 270/KH-BCS ngày 16/10/2014 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Chỉ thị số 41/CT-TU ngày 11/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/4/2018 thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/02/2018 của Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh ...